

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สรุปคำเทศนาของ ศาสนาจารย์ สยาม ม่วงศักดิ์ (เลขานุการสภาคริสตจักรในประเทศไทย)

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00-11.00 น. ณ คริสตจักรวัฒนา

หัวข้อ : งานของพระเจ้า

เนื้อหา : ผู้ที่ได้รับการทรงเลือกและเจิมจากพระเจ้าเท่านั้นจะทำได้ กษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ รมที่ 1 โยนชนะหมด มีกองทัพใหญ่โต ขยายประเทศกว้างใหญ่ อยากจะสร้างแต่สร้างไม่ได้ เพราะพระเจ้าไม่ได้ให้เป็นผู้สร้างวิหาร เพราะมีสงครามรอบด้าน พระเจ้าให้กษัตริย์ซาโลมอน ราชโอรสของกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้สร้างพระวิหารจึงสำเร็จ

ฉะนั้นการทำงานของพระเจ้าไม่ใช่ใครอยากจะทำก็ได้ แต่ต้องได้รับการเลือกและเจิมจากพระเจ้า ยกตัวอย่าง เช่น มีหลายคนที่ยื่น ศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับใช้ แต่มีบางคนสามารถสำเร็จและเป็นคนงานของพระเจ้าได้

คนงานของพระเจ้าจะต้องยกย่อง และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน มองไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าความคิด กษัตริย์ซาโลมอนมีชื่อเสียงด้านสติปัญญา เป็นคนฉลาด แต่ไม่ได้สร้างพระวิหารคนเดียว ท่านเขียนจดหมายถึงกษัตริย์ฮิราม (เพื่อนกษัตริย์ดาวิด เคยช่วยหาอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง) เมืองไทระ (เมืองท่าที่สำคัญในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางทิศเหนือของอิสราเอล) ... ท่ามกลางเรานี้ไม่มีผู้ใดรู้จักต้นไม้เหมือนชาวซีโตน ... กษัตริย์ฮิรามก็ยืมชั้นขมยินดี

กษัตริย์ซาโลมอนให้บทเรียนที่สำคัญ คือ การรู้จักหาคนที่เหมาะสมให้ทำงาน (PUT THE RIGHT MAN INTO THE RIGHT JOB) และรู้จักใช้คนให้ทำงานไม่จำเป็นต้องทำเอง ยกตัวอย่าง ช่างตัดผมตัดผมคนอื่นได้ แต่ตัดให้ตัวเองไม่ได้ และในสุภาษิตจีน มีเพื่อน 500 คนถือน้อยไป มีศัตรู 1 คนถือน่ามีมากเกินไป

งานของพระเจ้าต้องทำด้วยความถ่อมใจ สงบเสงี่ยม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคน ในพระธรรม 1 พกษ 5 : 13-15 มีคนงานทั้งหมด 183,600 คน ใช้เครื่องมือต่างๆในการก่อสร้างเป็นเวลา 7 ปี แต่ใน 1 พกษ 6 : 7 กล่าวว่า ไม่ได้ยินเสียงใดๆ นั่นเป็นเพราะกษัตริย์ซาโลมอนรู้จักมอบหมายงานให้แต่ละคนทำตามหน้าที่

พระเยซูคริสต์ได้เป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลายในการทำงาน

- มีคนมาถามว่าพระองค์เป็นใคร เป็นพระบุตรของพระเจ้า... เป็นพระเมสสิยาห์.. พระองค์ทรงทราบ เพราะมั่นใจว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งท่านให้ทำงานบนแผ่นดินโลกนี้
- พระองค์ไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียว แต่พระองค์สาวกร่วมทำงานกับพระองค์
- พระองค์ทำงานด้วยความถ่อมใจ ยอมเชื่อฟังพระเจ้า แม้กระทั่งความตายบนไม้กางเขน

สรุปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครูงานศาสนกิจ)

